

สิ่งแวดล้อมคือหัวใจ จากสวนมะพร้าว เป็น 'กรีนรีสอร์ท' 6ดาว



การวางทุ่นแบ่งเขตเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว



ค้างแวนจอมขน

สระว่ายน้ำท่ามกลางขุนเขาและดงมะพร้าว



ก ะปิ ทำไมต้อง "รายาวดี"? เป็นคำถามที่ได้ยินจากใครหลาย ๆ คน นอกจากทำเลที่ตั้งกว่า 60 ไร่บนแหลมพระนาง ติดอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวน้ำเมา อ่าวไร่เลย์ และอ่าวนาง มีห้องอาหารดินเนอร์ที่มีวิวอาทิตย์อัสดงที่โรแมนติกที่สุด เพราะอิงอยู่กับภูเขาในถ้ำกรอดโต อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของรีสอร์ทแห่งนี้คือ ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และทำให้ "โรงแรมรายาวดี" เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในฐานะโรงแรมสีเขียว ด้วยความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน จนถึงวันนี้ 27 ปีแล้ว

สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาจะสัมผัสได้ถึง ความเขียวชอุ่มรื่น ที่มองเห็นโดดเด่นคือ มะพร้าว ซึ่งที่นี่มีมากถึง 60 ต้น จากเดิมมีราว 80 ต้น เนื่องจากเป็นสวนมะพร้าวเก่า เมื่อผ่านเหตุการณ์สีนามีมายังเหลือรอดเพียงเท่านี้ นอกจากนี้ยังมีต้นมะม่วงอายุ 60-70 ปี

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ความใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทิ้งทั้งหมดจะผ่านการตกตะกอนในบ่อพักน้ำก่อนเป็นอันดับแรก น้ำที่ผ่านมาจนถึงน้ำสุดท้ายจะนำมาใช้เป็นน้ำเพื่อการอุปโภค เช่น รดน้ำต้นไม้ อย่างที่เห็นบนน้ำระหว่างทางที่มีปลาการ์ตูนแหวกว่ายอยู่ นี่ก็คือ น้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว

เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร (วิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท พรินซ์เมย์) ที่วางแนวทางไว้ตั้งแต่แรก มุ่งคืนกำไรสู่สังคม โดยไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวนำ แต่มาองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้แล้วมากกว่า 35 ปี จากการทำธุรกิจตั้งแต่กับน้ำ พี.พี. ถึงแชทส์ เข้ามาใช้

อภิชาติ ดำดี รุ่งดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บอกว่าระบบบำบัดน้ำเสียถือเป็นหัวใจของรายาวดีว่า เนื่องจากแหลมพระนางนั้นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ



ออกแบบบ้านพักเป็นทรงกลม



ความสงบท่ามกลางธรรมชาติ

เป็นความตั้งใจที่จะคงธรรมชาติเดิมๆ ไว้ ให้มากที่สุด รวมทั้งต้นไม้ที่นำมาปลูกเสริมก็จะเลือกไม้ท้องถิ่น เช่น ต้นจิก ลำมะงา ปอทะเล รักทะเล มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ เป็นการช่วยแก่การดูแลและการหนึ่ง

ส่วนอาคารที่พักถ้าสังเกตจะเห็นว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมทรงกลม นั้นเพราะในแง่ของการออกแบบจัดวางอาคาร ง่ายต่อการจะหยิบไปใส่ในพื้นที่ว่างจากพื้นที่สีเขียว

เสียงสวบสวบของใบไม้ดังขึ้นเหนือศีรษะระหว่างเดินสำรวจต้นไม้ภายในรีสอร์ทระหว่างทางไปบ้านพัก



มุมสวนสมุนไพร

"ค้างแวน" กระโดดไปมาอยู่บนกิ่ง แล้วโหนตัวไปร่อนอยู่บนหลังคาวงสายอาวรณ์ เป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ ถ้าเดินผ่านแถวนี้ตอนบ่ายจะได้เห็นค้างแมลง 2 คู่กำลังมาจับหยอกล่อกัน ช้าบ่อยครั้งยังโผล่ทำเป็นนางแบบนายแบบให้กับแขกที่เข้ามาพักถ่ายรูปเป็นประจำ

เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟัง และว่า นอกจากค้างแวนแล้วที่นี่ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิด นกเงือก (นกแก๊ก) ก็มี รวมทั้งตัวเงินตัวทองที่สร้างความตื่นตัวให้กับแขกที่มาพัก พวกนี้เก็บภาพเจ้าตัวที่เดินไปมาราวกับเป็นเจ้าบ้านตัวหนึ่ง

"ลูกค้าไม่ได้กลัวหรอกค่ะ ส่วนใหญ่จะตื่นตื่นแล้วมารุมถ่ายรูปกัน ลูกค้าที่มาพักชอบที่นี่เพราะสงบ ฝรั่งบางคนมาพักอยู่เป็นเดือนหลายๆ คนชอบเดินดูต้นไม้ จะมาถามกันว่า ต้นนี้ชื่อต้นอะไร ต้นนี้ชื่อต้นอะไร เพราะที่นี่เรามาที่นี่ไม่ใช่มาพักผ่อนอีกกี่ส่วนมาก เป็นที่ซบเซาใจ จ้าซื้อต้นไม้มาปลูกก็งั้น ใจมีการทำแค่มองเหมือนเป็นแผนที่บอกตำแหน่งของต้นไม้ที่นำสนใจสำหรับลูกค้าใช้เป็นคู่มือเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบค่ะ"

ดาลิน สนธิวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมรายาวดี เล่าว่า นอกจากการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในรีสอร์ท รายาวดียังเป็นผู้บุกเบิก ชักชวนให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะ

"เราใช้น้ำบาดาล โดยมีระบบกรอง ทั้งแบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) กรองความเค็มของน้ำ และกรองแบบสารแวนดอลย ขณะเดียวกันน้ำที่ใช้แล้วทั้งน้ำกินน้ำใช้จะไหลมาลงที่บ่อน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อเข้าสู่การบำบัดแบบไม่เติมอากาศ เป็นการบำบัดในเมืองต้นแล้วส่งไปยังบ่อบำบัดส่วนกลาง จนสุดท้ายจะส่งไปลงคลองลอมรบุรีรีสอร์ท ใช้รดน้ำต้นไม้ปลูกพืชน้ำ เลี้ยงปลา ฯลฯ เรียกว่าเป็น "ซีไรร์ริชาร์จ" ไม่มีการปล่อยทิ้งหรือปล่อยลงสู่ทะเล"

ไม่เพียงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารขยะ

ไม่เชื่อก็ลองเชื่อ อภิชาติบอกว่า ที่รายาวดีมีคนพร้อมที่จะประมูดยขยะในทุกๆ เดือน ทั้งกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋อง ฯลฯ ทุกอย่างเรามีการคัดแยกสามารถนำไปรีไซเคิลได้หมด ส่วนขยะเปียกจะมีห้องคืดแอร์ (ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์) ขนไปทุกวันเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์

"สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ใบไม้ เราจะมีเครื่องย่อยกิ่งไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น คลุมดิน เป็นการช่วยรักษาความชื้นและใช้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้" อภิชาติบอก

ไม่แปลกใจที่ "รายาวดี" ได้รับเหรียญทองสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

พนิดา สงวนเสรีวานิช

ดักกอก เกิดไต้ ถวายองค์ราชินี
ทุกเส้นใยดักกอกสานต่ออารยธรรมของชาติ

ไทยประกันชีวิตนิยมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพสุภะพุกุรเจ้า บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)